

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสวนภูมิภาค, การเมืองในประเทศกดดัน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสวนทางสกุลเงินในภูมิภาค โดยดีลเลอร์มองว่า แม้ความกังวลต่อการลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ จะลดแรงกดดันลงบ้าง หลังตลาดรับรู้มาพอสมควรแล้ว แต่ปัจจัยการเมืองในประเทศ กลับเข้ามากดดันเงินบาทในวันนี้

*เยนยังเผชิญกับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ดอลลาร์ยังรักษาช่วงบวกที่ทำได้เมื่อคืนนี้ แม้มีการแสดงความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น จากเจ้าหน้าที่ชั้นนำของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็ตาม

*แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร และสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ หลังจากนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟด กล่าวว่า เฟดยังคงมีพันธกรณี ต่อการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายอย่างมากต่อไป トラบเท่าที่จำเป็น

*นายเบอร์นันเก้ ระบุว่า เฟดจะเริ่มปรับลดวงเงินของโครงการซื้อพันธบัตร ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ก็ต่อเมื่อเฟดมีความมั่นใจว่า ตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

*นายเบอร์นันเก้ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความคืบหน้าอย่างมาก แต่ก็ยังอยู่ห่างไกลจากจุดที่เจ้าหน้าที่เฟดต้องการให้เป็น

*นายโจว เสี่ยวฉวน ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน กล่าวว่า จีนจะขยายช่วงการซื้อขายเงินหยวน เพื่อให้หยวนมีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามตลาดมากขึ้น ซึ่งความเห็นดังกล่าว กระตุ้นแรงขายดอลลาร์ เนื่องจากการขยายช่วงการซื้อขายนั้น จะทำให้หยวนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.594 บาท

*09.11 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.65/67 จาก 31.57/62 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.62/69 จาก 31.57/59 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 100.02/05 จาก 100.12 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3549/53 จาก 1.3536 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เรื่อง QE tapering น่าจะเบาลงแล้ว จริง ๆ เงินภูมิภาควันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมา แต่ของเรากลับสวนทาง เพราะมีแรงซื้อ(ดอลลาร์) จาก offshore เข้ามา ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร แต่คิดว่าคงเป็นเรื่องการเมืองที่กดดัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าสวนทางสกุลเงินส่วนใหญ่ ในภูมิภาคที่ได้แรงหนุนจากความกังวลต่อการถอนมาตรการ QE ของสหรัฐ ที่ลดแรงกดดันลงไป แต่เงินบาทมีปัจจัยลบเฉพาะตัว ในเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศ ที่ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะเป็เหตุผลที่ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์ และขายเงินบาท จากนักลงทุนต่างชาติในช่วงเช้าวันนี้

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในทิศทางอ่อนค่า โดยมีแนวรับที่ 31.70 และแนวต้านที่ 31.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้